

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๒๘๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด



ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งว่า ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ๑) ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด ๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนดและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน สำหรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษา กรอกข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อรับเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาหน่วยงานอื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส่งให้อาชีวศึกษาจังหวัด ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้อาชีวศึกษาจังหวัดลงทะเบียนในระบบคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีหนังสือแจ้งให้อาชีวศึกษาจังหวัดดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระบบคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ระบบออนไลน์) และส่งให้สถานศึกษานำไปประเมินผู้เรียนต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://bit.ly/๓WkoDWF>

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th